

### สรุปข่าวประจำวัน ที่ 21-27 พฤศจิกายน 2561

#### นบข. เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 6/2561 สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. รับทราบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานผลการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี ซึ่งปรากฏว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี 2561/62 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือพื้นที่ประมาณ 59.22 ล้านไร่ ในขณะที่เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงเหลือ 53.37 ล้านไร่ (ปี 2560/61 จำนวน 54.98 ล้านไร่) ผลผลิต 24.24 ล้านตัน (ปี 60/61 จำนวน 24.94 ล้านตัน) ลดลงร้อยละ 2.79 เนื่องจากประสบภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่ความเสียหายส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ จะมีประมาณ 6.59 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13.36 ข้าวหอมจังหวัด ประมาณ 1.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30 ข้าวปทุมธานี 1 ประมาณ 0.90 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 ข้าวเจ้าอื่น ประมาณ 9.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 และข้าวเหนียว ประมาณ 5.99 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.04

#### 2. การเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62

2.1 รับทราบตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลการสำรวจความเสียหาย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เสียหายและจังหวัดประกาศภัยพิบัติแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 73,828 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 911,914.50 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 881,711 ไร่ อยู่ระหว่างรอการประกาศ 4 จังหวัด พื้นที่ 600,000 ไร่ จ่ายแล้วที่จังหวัดอุทัยธานี 18 ราย พื้นที่ 177.25 ไร่ วงเงิน 201,327 บาท

2.2 รับทราบแผนการปฏิบัติงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2561 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายดำเนินการภายใน 3 เดือน \*\*\* กรณีเร่งด่วน ดำเนินการช่วยเหลือได้ภายใน 15 วัน) \*\*\*

2.3 มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 12 ไร่ หรือครัวเรือนละ 18,000 บาท และการจ่ายเบี้ยประกันภัยตามโครงการประกันภัยของกระทรวงการคลัง ในพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

2.4 มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลัง โดยเร่งด่วน เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ภายใน 7 วัน โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2561

### 3. การพิจารณาโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63

3.1 รับทราบผลการสำรวจจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่พบว่า มีพื้นที่ทำนาข้าวประสบภัยภาวะฝนทิ้งช่วง จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ จำนวน 2.62 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 0.76 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด พื้นที่ 2.47 ล้านไร่ เสียหายสิ้นเชิง 0.68 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ

3.2 เห็นชอบในหลักการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อให้การผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพ ผลผลิตมีคุณภาพสูง รักษาระดับ ปริมาณ และเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าและตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ (พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 หรือพันธุ์ กข15) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง สำหรับใช้เพาะพันธุ์ข้าวในฤดูนาปี ปีการผลิต 2562/63 เป้าหมายเมล็ดพันธุ์จำนวน 10,000 ตัน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 2,000,000 ไร่ ในพื้นที่ 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา) โดยคุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกรอบการช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ข้าวหอมมะลิ) ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค.61 และได้รับการรับรองความเสียหายจากการประชาคมหมู่บ้าน และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ

2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 5 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม)

3) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ วงเงิน 275,147,520 บาท โดยขอสนับสนุนเงินจากงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แยกเป็น ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิรวมค่าขนส่ง 270,000,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 5,147,520 บาท

ทั้งนี้ ให้นำข้อห่วงใยของคณะกรรมการ นบข. กรณีการช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือของเกษตรกรในโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ และกำกับดูแล วิธีการในเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกของเกษตรกร โดยให้คำนึงถึง Demand Supply และราคาที่จำหน่ายของเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐให้เกษตรกรทราบ

4) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 275,147,520 บาท ต่อไป

5) เห็นชอบแนวทางการจัดงาน THAI RICE EXPO โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ศักยภาพของข้าวไทย ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอด Supply Chain ของข้าว นำเสนอคณะกรรมการ นบข. พิจารณาต่อไป

ที่มา สำนักโฆษก [www.thaigov.go.th](http://www.thaigov.go.th) (ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการ นบข.)

## ข้าวเจ๊กชยันนาท ข้าวพื้นเมืองชั้นดี สหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ประกันราคาให้สมาชิก ต้นละ 1 หมื่นบาท

นางอัญชญา ตราโซ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สภาพพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดชยันนาท ส่วนใหญ่จะเป็นนาที่อาศัยน้ำจากชลประทาน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีพื้นที่นาบางส่วนใน อ.วัดสิงห์ ระบบชลประทานเข้าไม่ถึง จึงจำเป็นต้องอาศัยแหล่งน้ำจากปริมาณน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาล เกษตรกรจึงทำนาได้เพียงปีละครั้ง ดังนั้น เกษตรกรจึงได้ปรับใช้พันธุ์ข้าวที่แตกต่างจากพื้นที่ข้าวทั่วไป ซึ่งพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรให้ความนิยมมานาน คือ "ข้าวเจ๊ก" ข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ดี รสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ

สำหรับชื่อพันธุ์ "ข้าวเจ๊ก" มาจากในอดีตซึ่งมีผู้ได้พันธุ์ข้าวจากเกษตรกรเชื้อสายจีน ต่อมาก็นำไปปลูกขยายพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ และบอกต่อกันมาว่าเป็นพันธุ์ข้าวขาวของตาเจ๊ก จนเรียกกันว่า "ขาวตาเจ๊ก" และกลายเป็น "ข้าวเจ๊ก" ในที่สุด ด้วยมีลักษณะเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุเบา เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนสามารถทนต่อน้ำหลากฤดูนาปีในช่วงที่มีฝนตกชุกได้ดีเป็นข้าวเจ้านาปีที่มีเมล็ดค่อนข้างยาว ใหญ่ และอ้วน ที่สำคัญสีของเปลือกเมล็ดเป็นสีฟางอ่อนสวย ด้วยความที่เป็นข้าวพื้นเมืองคุณภาพดี แต่คนทั่วไปยังไม่รู้จักข้าวพันธุ์นี้มากนัก

จากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชยันนาท (สศท.7) เพื่อติดตามการดำเนินงานและผลสำเร็จของการรวมกลุ่ม ในสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชยันนาท ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการคงคุณภาพ อนุรักษ์ข้าวท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย โดยได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวพันธุ์ข้าวเจ๊ก และรับประกันราคาขั้นต่ำ ต้นละ 10,000 บาท ซึ่งจากการพูดคุยสัมภาษณ์ นางสาวกำไร เขียวฉาย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ ทราบว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องผลิตข้าวตามข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ คือ ปลอดภัย โดยจะปรับราคาซื้ออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด แต่จะไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/ตัน ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 22 ราย พื้นที่ปลูก 233 ไร่ ต้นทุนการผลิตข้าวขาวเจ๊กในพื้นที่จังหวัดชยันนาทอยู่ที่ 2,787 บาท/ไร่ ผลผลิต 379 กก./ไร่ เกษตรกรได้กำไร 956 บาท/ไร่

ด้านนายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ ทางกลุ่มสหกรณ์ ยังได้จัดออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารและข้าวกล้องชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ อาทิ ฤกษ์กระดาด และผักตบชวา เพื่อจำหน่ายเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ ซึ่งราคาข้าวสารที่ขายมีการแยกประเภทแบบอัดสุญญากาศ ราคาขายอยู่ที่ 35 บาท/กก. ไม่อัดสุญญากาศ 30 บาท/กก. โดยมีต้นทุนการแปรรูปข้าวเปลือก เป็นข้าวสารบรรจุถุงขาย ประมาณ 28 บาท/กก.

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผลผลิตข้าวขาวเจ๊กชยันนาท มีไม่เพียงพอับความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นข้าวอายุยาว 120 วัน ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ต้องการทำนา 2 ครั้ง หันไปปลูกข้าวพันธุ์อื่นที่อายุสั้นแทน อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์และทางการค้า กรมการค้าข้าวได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร โดยได้รับหนังสือคุ้มครองการขึ้นทะเบียนพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2519 (ร.พ.2) เลขที่ 908/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ใช้ชื่อว่าพันธุ์ข้าวขาวเจ๊กชยันนาท โดยรวมชื่อจังหวัดเข้าไปด้วย อีกทั้งทางจังหวัดชยันนาทได้เห็นถึงความสำคัญ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ข้าวขาวเจ๊กชยันนาท" ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน สำหรับเกษตรกรและท่านที่สนใจ สามารถขอรับคำแนะนำหรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด เลขที่ 79 หมู่ 9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชยันนาท โทรศัพท์ 0 5646 1620 หรือติดต่อโดยตรงที่นางสาวกำไร เขียวฉาย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ โทร. 06 3954 9555

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## สบายใจได้! "ข้าวถุง" ยังไม่ปรับราคาขึ้น

จากสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์นั้น หลายคนกังวลว่า ราคาข้าวถุงจะปรับราคาขึ้นหรือไม่ ฐานเศรษฐกิจสัมพันธ์พิเศษ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวถุงทรงตัว ยังไม่ปรับราคา หากเปรียบเทียบราคาข้าวสาร หรือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ณ เวลาปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบใหม่ที่ออกเท่ากับราคาวัตถุดิบ ณ เวลาปัจจุบันอยู่แล้ว ตัวราคาของข้าวหอมมะลิเองก็ยังคงทรง ๆ อยู่ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย บวกกับชนิดหน้อยยังไม่มีการกระทบเป็นนัยสำคัญกับวัตถุดิบในการทำข้าวหอมมะลิ

"สำหรับการส่งออก มีผลกระทบทางด้านปริมาณลดลงแล้ว 25% เพราะฉะนั้น คาดว่าจะกระทบในปีหน้า เพราะราคาแพงตั้งแต่ต้นฤดูสำหรับในปีนี้ ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน แน่นอเนยส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิในอนาคต จะส่งผลในปี 2562 คาดว่าการส่งออกจะลดลงด้วยจากปี 2561 สาเหตุราคาข้าวแพง ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า ทางด้านคุณภาพในเรื่อง "ความหอม" ยังแก้ปัญหาไม่ได้ แต่ในเรื่องความนุ่ม ความเหนียว ลักษณะเฉพาะตัวพิเศษของข้าวยังคงอยู่ ก็ยังคงครองใจผู้บริโภคอยู่ ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ดังนั้น คนที่ต้องการความหอมด้วยก็อาจจะผิดหวัง"

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ต้องยอมรับว่า หลายบริษัทคิดไม่ถึงว่า ราคาข้าวในต้นฤดูจะพุ่งถึง 30-40% ถ้าเทียบราคาจากปลายปีที่แล้ว หรือ ต้นฤดูปีที่แล้ว ราคาที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาข้าวสารประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัมต้น ๆ แล้วปรับขึ้นมาเป็นราคาข้าวสาร 30-35 บาทต่อกิโลกรัม เหมือนเป็นสัญญาณที่ทำให้ทุกคนต้องระมัดระวัง แล้วจำเป็นที่จะต้องมีส่วนอยู่ในมือ แต่ก็มองว่า ราคามาถึงจุดสูงสุดแล้วในระดับหนึ่ง ก็คิดว่าคงไม่สูงที่สุดไปมากกว่านี้แล้ว เพราะราคาของวัตถุดิบข้าวหอมมะลิในปีนี้ ถ้าเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันไม่ได้สูงกว่า มองว่าคล้ายสถานการณ์ราคาปี 2551 หลังจากนั้นราคาจะค่อย ๆ อ่อนตัวลงมา คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานนัก ประมาณ 1-2 ปี จากนั้นราคาจะค่อย ๆ ทรงตัวเป็นไปตามวัฏจักรของสินค้า เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องสต็อก แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องระมัดระวัง

จากราคาข้าวต้นฤดูที่ปรับราคาเพิ่ม สำหรับตลาดในประเทศไม่ค่อยกังวลเท่าไรนัก เนื่องจากลูกค้าคนไทยชอบบริโภคข้าวหอมมะลิที่มีอายุเก็บในราว 8-12 เดือน แต่เป็นห่วงกังวลกับข้าวหอมมะลิในฤดูกาลที่ผ่านมา ว่าจะมีพอให้ใช้ถึงปีหน้าหรือเปล่า ส่วนข้าวหอมมะลิที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. เป็นต้นไปนั้น ยังมีความเชื่อว่าราคาจะอ่อนตัวลงบ้างในการที่ผู้ส่งออกจะต้องซื้อเก็บไว้เป็นสต็อก ในการที่จะเก็บเอาไว้ใช้ในประเทศ คาดว่า จะเป็นเดือน มิ.ย. 2562 ถึงจะเป็นราคาต้นทุน 100% ของข้าวหอมมะลิในฤดูกาลใหม่ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ข้าวหงษ์ทองรุกใช้ AI แทนคน 9 เดือนเอ็กซนแห่ขอ BOI หุ่นยนต์พุ่ง85%

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า จากแนวโน้มสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปี 2561/2562 ที่ปรับสูงขึ้น เป็นต้นละ 16,000-17,000 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับจำนวนแรงงานในภาคเกษตรลดลง และมีการปรับค่าแรงงานสูงขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวหันมานำเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเภทโรบอตหรือหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าวระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวทั้งรายใหญ่และขนาดเล็กที่มีกำลังซื้อก็ให้ความสนใจลงทุนในเรื่องนี้ โดยมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ 2-3 แสนบาทขึ้นไป เพื่อช่วยเฉพาะส่วนงานด้านการผลิตและควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์

นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ส่งออกข้าวได้มีการนำเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในส่วนของการผลิตข้าว บรรจุกัญหัช้าวมานานแล้ว และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วยลดปัญหาของการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ผู้ส่งออกสามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ผู้นำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในสายการผลิต เช่น ส่วนของการบรรจุและขนย้ายสินค้า เชื่อว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้ากลุ่มผู้ส่งออกจะนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เต็มรูปแบบในไลน์การผลิตสินค้ามากขึ้น เพราะ AI ช่วยควบคุมและสั่งงานได้ง่าย สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาในส่วนที่ขาดหรือบกพร่องได้

*“ผู้ส่งออกข้าวเกือบทุกรายนำระบบ AI หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าข้าว เนื่องจากลดต้นทุน และสามารถผลิตสินค้า บรรจุกัญหัช้าวได้เร็ว ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มโรงสีอาจลงทุนในระบบนี้น้อย เนื่องจากมีต้นทุนและอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่”*

นายวัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางชื่อโรงสีไฟเจียมั่ง จำกัด ผู้ผลิตข้าวครบวงจรรายใหญ่และข้าวถุงแบรนด์หงษ์ทอง กล่าวว่า บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อนำโรบอตเข้ามาช่วยในการผลิต โดยเฉพาะในไลน์การผลิตและขนย้ายสินค้า โดยมีมูลค่าโครงการลงทุน 260 ล้านบาท และโรบอตเข้ามาช่วยเหลือในการประกอบการโรงสี มูลค่า 36 ล้านบาท เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสายการผลิต ช่วยยกสินค้า โดยจะเริ่มดำเนินการได้เต็มรูปแบบในปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากกว่า 10% อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มีนโยบายปรับลดคนงาน แต่ต้องการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน

สำหรับโรบอตที่บริษัทนำเข้ามาใช้งานนั้น สามารถเพิ่มยอดการผลิตได้กว่า 10% โดยประสิทธิภาพของการทำงาน 1 นาที่สามสามารถยกสินค้าได้ 16 ใบ (ขนาดถุง 25 กิโลกรัม) 1 ชั่วโมงสามารถยกได้ 960 ใบ หรือ 1 วันสามารถยกสินค้าข้าวได้ 576 ตัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยในการคัดเมล็ด และมาแพ็กสินค้าขึ้นบัลค์ เพื่อนำขึ้นรถบรรทุกในการจัดส่งสินค้าต่อไป ส่งผลให้การทำงานของโรงสีไฟเจียมั่ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านนางสาวดวงใจ อัครวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2561) มีจำนวน 103 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี 109 โครงการ ส่วนในด้านมูลค่า เท่ากับ 13,256 ล้านบาท ขยายตัว 5.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 12,535 ล้านบาท โดยหากแยกเฉพาะการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (หุ่นยนต์) มี 25 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 19 โครงการ ด้านมูลค่าเท่ากับ 7,990 ล้านบาท เติบโต 84.61% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 4,328 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บีโอไอได้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตออกไปอีก 3 ปี โดยจะสิ้นสุดการขอรับการลงทุนปี 2563 จากเดิมสิ้นสุดการให้ยืมวันที่ 29 ธ.ค. 2561

*ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์*

## ข้าวเพื่อสุขภาพของไทยฮอต ชาวสิงคโปร์ชื่นชอบ หลังได้ทดลองชิมทั้งอาหารคาวและหวาน

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนสิงคโปร์ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน "Healthy Rice Campaign 2018" ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย.2561 ที่ผ่านมาว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่มีคุณภาพสูงและดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ และข้าว กข43 ซึ่งเป็นกลุ่มข้าวชั้นดีที่รัฐบาลไทยพยายามผลักดันและส่งเสริมขยายตลาดส่งออกให้ได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิไทยที่เป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยได้เชิญผู้นำเข้า ผู้จัดการจำหน่ายข้าว ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ให้บริการ Food Service ต่างๆ สื่อมวลชน Blogger และ Influencer ในวงการอาหารและท่องเที่ยวมาร่วมงาน เพื่อแนะนำข้าวคุณภาพดีของไทยให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น

“ในการจัดงาน ได้จัดให้เชฟผู้เชี่ยวชาญชาวไทยนำข้าวดังกล่าวมารังสรรค์เป็นเมนูหลากหลายชนิด ทั้งอาหารคาวและหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยำสมุนไพร ปลาหมึกยัดไส้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทอด แกงเขียวหวานเนื้อ ไก่ พะแนงหมูเสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหอมมะลิและข้าว กข43 และข้าวเหนียวลิ้มผิวเสิร์ฟคู่กับมะม่วงและไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งทุกเมนูได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี คาดว่า จะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อ เพื่อนำไปทดลองทำตลาดตามมา” น.ส.ชุตติมากล่าว

ทั้งนี้ ได้ใช้โอกาสนี้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทย และเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งมาตรฐานข้าวไทย ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยทั้งประเภทอาหารและไม่ใช่อาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรม Healthy Rice Campaign ที่สิงคโปร์ ถือเป็นประเทศที่ 4 ที่กระทรวงพาณิชย์ เลือกเป็นตลาดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ต่อจากแคนาดา สหรัฐฯ และออสเตรเลีย โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากข้าวเพื่อสุขภาพของไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ ในขณะที่กระแสการกินเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง ชาวสิงคโปร์จึงให้ความสนใจดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้ประชาชนกินข้าวกล้อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและดูแลปัญหาโรคต่างๆ ของประชาชนโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ซึ่งปัจจุบันพบว่าสิงคโปร์มีประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานในสัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 8 ของประชากรในประเทศและมีอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมั่นใจว่าข้าวเพื่อสุขภาพของไทยดังกล่าวจะเป็นที่ต้องการและสามารถขยายโอกาสทางการตลาด เข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้ต่อไป

ทางด้านสถิติการส่งออกข้าวไทยไปสิงคโปร์มีปริมาณเฉลี่ยปีละ 127,000 ตัน และในช่วง 9 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวไปสิงคโปร์ปริมาณ 77,385 ตัน มูลค่า 2,424 ล้านบาท ปริมาณส่งออกลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีปริมาณส่งออก 96,145 ตัน หรือลดลงร้อยละ 19.51 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,306 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ร้อยละ 55.38 ข้าวหอมไทย ร้อยละ 24.85 และข้าวขาว ร้อยละ 11.72

ที่มา Commerce News Agency



ระหว่างกัน ทั้งนี้ประเทศจีนถือเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในปัจจุบัน โดยในช่วง 10 เดือนแรก เวียดนามส่งข้าวไปประเทศจีนแล้วประมาณ 1.24 ล้านตัน มูลค่ากว่า 640 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์จะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวเกินกว่าปริมาณการเข้าถึงขั้นต่ำของประเทศ (minimum access volume; MAV) หลังจากทีสภาการอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติแนวทางในการนำเข้านอกโควตาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผู้ค้าข้าวที่สนใจสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งการนำเข้าข้าวนอกโควตาจะต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตรา 50% ขณะที่การนำเข้าในโควตาอัตราภาษีอยู่ที่ 35%

ทั้งนี้ สภา NFA คาดหวังว่าการอนุญาตให้นำเข้าข้าวนอกโควตาได้จะช่วยทำให้ภาวะราคาขายปลีกข้าวในประเทศปรับลดลง

สำหรับคุณสมบัติของผู้ค้าข้าวที่ต้องการนำเข้าข้าวในส่วนนี้ และจะได้รับการอนุญาตจากสภา NFA นั้นจะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางการเงินความสามารถในการเก็บสินค้า และความสามารถในการค้าปลีก ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยจัดผู้นำเข้าประเภทที่มีเพียงใบอนุญาตนำเข้าก็สามารถนำเข้าข้าวได้ และนำข้าวดังกล่าวมาขายต่อในประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ระบบการนำเข้าแบบเดิมไม่ช่วยให้ราคาข้าวในประเทศปรับลดลงได้ เนื่องจากผู้ที่มีใบอนุญาตนำเข้าบางราย เช่น กลุ่มเกษตรกร นำข้าวมาจำหน่ายในราคาที่แพงมาก ส่งผลราคาข้าวในตลาดพุ่งสูงขึ้นไปด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่า การผ่อนคลายมาตรการนำเข้าข้าวโดยวิธีการล่าสุดนี้ จะช่วยให้ฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าวเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าเมื่อเริ่มต้นปี 2019 ฟิลิปปินส์จะมีสต็อกข้าวเพียงพอประมาณ 4 เดือน หรือ 134 วัน ซึ่งเป็นสต็อกที่อยู่ในคลังของ NFA รวมทั้งสต็อกในภาคครัวเรือน และในคลังของเอกชนด้วย

สำหรับการประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% จำนวน 500,000 ตัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทที่คุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จำนวน 14 ราย จากประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน และบริษัทค้าข้าวนานาชาติจากสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกาบริติช โดยมีผู้ยื่นเสนอราคาต่ำกว่าราคาอ้างอิง (the reference price) ที่กำหนดไว้ที่ 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยมี 5 รายที่ยื่นเสนอราคา ระหว่าง 418.65-459 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (cost and freight)

ประกอบด้วย บริษัท Olam International ยื่นเสนอจำนวนรวม 210,000 ตัน โดยเป็นข้าวในล็อตที่ 6 จำนวน 65,000 ตัน ในราคา 429.8 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และในล็อตที่ 3 และ 4 ในราคา 425.8 และ 432.1 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และในล็อตที่ 9 ในราคา 430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน บริษัท Tan Long Group Joint Stock Co. จากเวียดนามเสนอข้าวในล็อตที่ 2 จำนวน 118,000 ตัน ในราคา 459 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน บริษัท Shwe Wah Young Agriculture Production Co.,Ltd. จากเมียนมาร์เสนอข้าวในล็อต 4 จำนวน 28,000 ตัน ในราคา 418.65 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่บริษัทจากไทย 2 ราย คือ Asia Golden Rice Co.,Ltd. ยื่นเสนอข้าวล็อต 6 และ 7 รวมจำนวน 99,000 ตัน ในราคา 458 และ 439.75 เหรียญสหรัฐฯต่อตันตามลำดับ และบริษัท Thai Capital Crops Co.,Ltd. เสนอจำนวนข้าวในล็อต 8 จำนวน 45,000 ตัน ในราคา 439.75 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน



ทั้งนี้ NFA แสดงความพอใจในการประมูลครั้งนี้มากเพราะสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาข้าวได้ประมาณ 14.488 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 789.65 ล้านบาท จากที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12.807 พันล้านบาท

การประมูลครั้งนี้ NFA ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาข้าวเพิ่มเป็น 12.8 พันล้านบาท จากเดิมที่กำหนดไว้ 12.2 พันล้านบาท โดยข้าวจำนวน 500,000 ตัน ถูกแบ่งออกเป็น 9 ล็อต เพื่อส่งไปยังท่าเรือ 14 แห่ง ประกอบด้วยที่ท่า Subic 118,000 ตัน ท่า Manila 75,000 ตัน ท่า La Union 55,000 ตัน ท่า Batangas 40,000 ตัน General Santos City 32,500 ตัน Tabaco 30,000 ตัน และท่า Cagayan de Oro. 26,700 ตัน ท่า Cebu 25,000 ตัน ท่า Iloilo และ Tacloban แห่งละ 20,000 ตัน ท่า Zamboanga City 17,300 ตัน ท่า Davao City 12,500 ตัน ท่า Surigao 10,000 ตัน และท่า Bacolod 8,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบล็อตแรกจำนวน 250,000 ตัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และอีก 250,000 ตัน ส่งมอบภายใน 31 มกราคม 2019

จากการที่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สภากาชาดอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติข้อเสนอที่จะให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าข้าวผ่านช่องทางของโครงการนำเข้าข้าว (PRD or Presyong Risonable Dapat) ของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Department of Trade and Industry; DTI) จำนวน 350,000 ตัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่นำเข้าข้าวจะต้องนำข้าวที่นำเข้ามายกในตลาดในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 38 เปโซ โดยกระทรวงการค้าได้เปิดให้ผู้สนใจนำเข้าข้าวทั้งผู้นำเข้าเอกชนและผู้ค้าปลีกต่างๆมายื่นเสนอความจำนงค์ในการนำเข้าข้าว โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ยื่นก่อนและจะให้แต่ละรายนำเข้าข้าวได้สูงสุดรายละ 20,000 ตัน ซึ่งในช่วงนั้น มีผู้ที่แสดงความจำนงค์จะนำเข้าในช่องทางนี้ 4 ราย เช่น Philippine Consumer Centric Traders Association, Robinsons Supermarket และ Puregold ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด มีเพียงบริษัท Puregold ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่เพียงรายเดียวที่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้าข้าวได้ 15,000 ตัน ที่มา *Oryza.com*

## **จีน**

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 8,811 ตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปีการตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## **ฮ่องกง**

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 250,600 ตัน ลดลงประมาณ 3.69% เมื่อเทียบกับปริมาณ 260,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 139,700 ตัน ลดลง 19.01% เมื่อเทียบกับ 172,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,700 ตัน ข้าวหอม 127,600 ตัน และ

ข้าวชนิดอื่นๆ 7,400 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.83% เมื่อเทียบกับ ส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 66.3%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 61,500 ตัน เพิ่มขึ้น 43.35% เมื่อเทียบกับ 42,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 54,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 6,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.5%) จีนประมาณ 18,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.3%) กัมพูชาประมาณ 11,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 22.68% และ 27.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา) ออสเตรเลียประมาณ 8,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.4%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 5,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%) และประเทศอื่นๆ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2561 มีปริมาณ 13,196 ตัน เพิ่มขึ้น 6.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,430 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 11,668 ตัน สหรัฐฯจำนวน 567 ตัน แคนาดา 137 ตัน จีน 302 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนตุลาคม 2561 รวม 12,300 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,600 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.48 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.96% เมื่อเทียบกับ 8.43 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.94 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับ 4.99 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 12.67 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.52% เมื่อเทียบกับ 12.48 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.70 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.46% เมื่อเทียบกับ 8.66 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา Trade and Industry Department

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวรวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous rice - medium grain) จำนวนรวม 26,000 ตัน (แบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน) กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 5 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2019 และระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-20 เมษายน 2019 และจะซื้อข้าวเหนียวเมล็ดยาวของไทย (glutinous rice - long grain) จำนวน 150 ตัน และข้าวขาวเมล็ดยาวของไทย (non-glutinous rice - long grain) จำนวน 6,850 ตัน มีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 มีนาคม-20 เมษายน 2019 และจะซื้อข้าวขาวเมล็ดยาว (non-glutinous rice - long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global) จำนวน 7,000 ตัน 2 ล็อต รวมเป็น 14,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 และระหว่างวันที่ 10 มีนาคมถึงวันที่ 20 เมษายน 2019

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ญี่ปุ่นซื้อข้าวทั้งหมด 42,839 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous rice - medium grain) จำนวนรวม 26,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2018-20 มกราคม 2019 ข้าวเหนียวเมล็ดยาวของไทย (glutinous rice - long grain) จำนวน 2,839 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 และข้าวเมล็ดยาว (non-glutinous rice - long grain) จำนวนรวม 14,000 ตัน จากประเทศไทยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

การประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 13 ราย โดยราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 81,893 เยนต่อตัน หรือประมาณ 719 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 88,444 เยนต่อตัน หรือประมาณ 777 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน เป็นข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวสาร/ข้าวกล้อง) 22,500 ตัน และข้าวหัก 2,500 ตัน ปรากฏว่าทางการญี่ปุ่นสามารถซื้อและขายข้าวได้เพียง 4,429 ตันเท่านั้น แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 3,273 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดสั้นของสหรัฐฯจำนวน 500 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,172 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,717 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯจำนวน 1,810 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 966 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,512 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเหนียวเมล็ดสั้นของสหรัฐฯจำนวน 212 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,609 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,155 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเมล็ดกลางของออสเตรเลียจำนวน 100 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 974 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,519 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเมล็ดยาวของไทยจำนวน 514 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,470 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,015 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับข้าวหักนั้นมีจำนวน 1,156 ตัน ประกอบด้วยข้าว Granulated non-glutinous rice ของสหรัฐฯ จำนวน 700 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 692 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,078 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าว crushed rice ของสหรัฐฯ จำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 992 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,429 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าว Granulated non-glutinous rice ของไทยจำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,638 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,067 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยมีอัตราภาษีที่ชำระเพิ่มเติมที่ 8% ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียประกาศมาตรการอุดหนุนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) โดยการให้เงินอุดหนุนเป็นแรงจูงใจ (The 5% incentive) ในอัตรา 5% ภายใต้โครงการการส่งออกสินค้าจากอินเดีย (the Merchandize exports from India Scheme; MEIS) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2018 – 25 มีนาคม 2019 ซึ่งวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลซึ่งได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 11-13% ซึ่งส่งผลกระทบทำให้การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติในช่วง 6 เดือน (เมษายน-กันยายน) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2018/19) ลดลงถึง 13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่งออกได้เพียง 3.72 ล้านตัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ 4.29 ล้านตัน

ตามประกาศของกรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจะครอบคลุมข้าวทุกชนิดทั้งข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวหัก และข้าวชนิดอื่นๆ การดำเนินการในโครงการนี้ ผู้ส่งออกจะได้รับเอกสารรับรอง (certificate or scrip) จากกรมการค้าต่างประเทศ (DGFT) เมื่อมีการส่งออกข้าวในกลุ่มดังกล่าว เช่น เมื่อมีการส่งออกข้าวมูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ผู้ส่งออกจะได้รับเอกสารรับรอง (MEIS scrip) มูลค่า 5 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการชำระภาษีศุลกากรภาษีอื่นๆ รวมทั้งสามารถโอนให้ผู้อื่นได้

ทางด้านนาย BV Krishna Rao (president of Kakinada-based Rice Exporters Association) ระบุว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำขึ้นอีก 11-13% นั้น ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวของอินเดียเพิ่มขึ้นประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ประมาณ 375-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน แม้ว่าค่าเงินรูปีจะอ่อนค่าลงก็ตาม ซึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของข้าวอินเดียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น ไทย เวียดนาม และปากีสถานได้

ก่อนหน้านี้ ผู้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติได้เสนอให้รัฐบาลออกมาตรการอุดหนุนผู้ส่งออกในอัตรา 10% และจัดหาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำแทนการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน โดยข้าวเหนียว 5% อยู่ที่ 367-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 4 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับที่ 363-371 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากค่าเงินรูปีในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้กำไรของผู้ส่งออกจากส่วนต่างของค่าเงินลดลง ดังนั้นผู้ส่งออกจึงต้องขยับราคาส่งออกขึ้น

ขณะที่ในช่วงนี้ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ในแคว้นทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงขึ้น โดยราคาข้าวเปลือกได้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาส่งออก ประกอบกับในฤดูนี้รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) จากเกษตรกรขึ้นอีกประมาณ 11-13% ทำให้ผู้ส่งออกที่ต้องการข้าวต้องปรับราคารับซื้อสูงขึ้นด้วย โดยคาดว่าในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ (summer-sown rice) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 99.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1.8%

ทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) ปีการตลาด 2018/19 สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ขึ้นมาที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 254 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และสำหรับข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นมาที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 257 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (1 ตุลาคม 2018-30 กันยายน 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน ได้แล้วประมาณ 16.22 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จัดหาได้จากแคว้น Punjab และ Haryana ซึ่งจัดหาได้แล้วประมาณ 10.76 และ 3.88 ล้านตันตามลำดับ โดยในปีการตลาด 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2561 มีการนำเข้าข้าว 269,230 ตัน ลดลงประมาณ 1.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 273,480 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 25,247 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,851 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 243,984 ตัน ลดลงประมาณ 3.80% เมื่อเทียบกับจำนวน 253,629 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,695 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 53,453 ตัน ฝรั่งเศส 39,314 ตัน เนเธอร์แลนด์ 33,087 ตัน อิตาลี 23,545 ตัน โปรตุเกส 19,650 ตัน เยอรมนี 16,615 ตัน โปแลนด์ 16,588 ตัน เบลเยียม 15,167 ตัน สเปน 15,336 ตัน สาธารณรัฐเชค 6,770 ตัน บัลแกเรีย 6,970 ตัน สวีเดน 5,275 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -20 พฤศจิกายน 2561 มีการส่งออก 43,089 ตัน ลดลง 45.29% เมื่อเทียบกับจำนวน 78,761 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 34,114 ตัน ลดลงประมาณ 51.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,176 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 8,975 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 4.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,585 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,312 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน

21,345 ตัน โปรตุเกส 8,503 ตัน สเปน 6,007 ตัน กรีซ 1,200 ตัน บัลแกเรีย 1,514 ตัน เนเธอร์แลนด์ 775 ตัน  
โปแลนด์ 978 ตัน โรมาเนีย 637 ตัน ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

